

## Tình trạng lai sinh viên giữa hai bang California

Tên: Hà Giang/Nguyễn Việt  
Th số: 7913; T số: 432; 23 Tháng 2 Năm 2011 12:22

---

Công t ngân sách học sinh của CSU / Sinh viên, gia đình ‘Bóp Tiền Mọi Phía’

WESTMINSTER - “Bóp Tiền Mọi Phía” là tên gọi của báo do nhóm “Dự Án Các Quyền Dân Sự” (The Civil Rights Project) thuộc trường UCLA tại thành phố Los Angeles trình bày ngày 15 tháng 2 vừa qua.

Theo ông Gary Orfield, giám đốc “Dự Án Các Quyền Dân Sự,” đồng thời là tác giả báo cáo trình bày chi tiết trong báo này, thì mục đích của báo là để nói lên tình trạng của các trường đại học công lập sâu xa của việc cắt giảm ngân sách giáo dục của trường CSU (California State University) đối với sinh viên.

### Tình trạng lai California lâm nguy?

Thông điệp chính của báo trình dài 15 trang, tựa đề “Bóp Tiền Mọi Phía - Cuộc khủng hoảng của CSU và trường đại học của tiểu bang California,” là việc cắt giảm ngân sách giáo dục của trường CSU không những ảnh hưởng sâu sắc đến sinh viên đang theo học tại đây, mà còn tạo ảnh hưởng trầm trọng cho trường đại học của nền kinh tế California. Báo trình bày rằng, nếu tình hình này, California sau này sẽ thiếu nhân sự có trình độ để làm việc.



## Tình hình lai sinh viên gốc Á tại trường đại học California

T&#225;c Gi&#7843;: Hà Giang/Ng&#228;i Vi&#228;t  
Th&#7913; T&#432;, 23 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2011 12:22

---

*Sinh viên tại UC Berkeley mang biểu ngữ xuống đường phản đối việc tăng học phí ngay trong khuôn viên trường đại học vào cuối năm 2010. (Hình: Website [www.ife.com](http://www.ife.com))*

Đã trên cuộc nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học California State University tại Northridge, đồng tác giả của báo cáo trình là ông Gary Orfield, và bà Patricia Gandara, cùng lãnh đạo nhóm “Đánh Án Các Quy định Dân Số” nhận thấy, lập luận rằng việc cắt giảm ngân sách của học trường đại học CSU sẽ có ảnh hưởng lên sinh viên nhập học hàng năm ta tiên liệu.

Các tác giả lý giải, đó là vì tình trạng phản đối diễn ra với học phí ngày càng tăng, số lập học ngày càng giảm, sinh viên số phần học lâu hơn mới có thể ra trường, tạo nên gánh nặng tài chính cho gia đình, giữa lúc nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn đang trầm tr.

Một đơn của báo cáo trình viết rằng: “California, sau một thời gian phát triển nhanh chóng, tạo cơ hội cho nhiều người dân đạt được các mục tiêu Hoa Kỳ, hiện đang chứng kiến sự giảm sút kinh tế khiến người dân, đã làm sụp đổ tài sản của tiểu bang.

Và tình hình này đã dẫn tình trạng sinh viên đại học tại California ngày càng phản đối trường học phí cao hơn, để được ít hơn.”

Qua báo cáo trình, nhóm “Đánh Án Các Quy định Dân Số” cũng kết luận, để tiểu bang California được trở lại thời vàng son trước đây, tất cả dân California phải hy sinh. Tuy nhiên, nhóm đồng ý rằng, “mặc dù hiện nay có nhận thấy rằng cuộc thoái lui về sự giảm học phí tài chính của tiểu bang, hầu như không ai phân tích xem ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách giáo dục sẽ có ảnh hưởng thế nào đến lập trường, đang chứng kiến sự suy giảm và chuyển biến cho tương lai.”

Ông Gary Orfield giải thích, sẽ dĩ nhóm “Đánh Án Các Quy định Dân Số” chú tâm đến ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách trên học trường đại học CSU, thay vì UC, dù ngân sách tài trợ từ tiểu bang cho cả hai học trường này trong niên khóa tại sẽ đưa bớt cắt giảm \$500 triệu, là vì CSU có 23 trường đại học, và được xem là học trường đại học đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp hàng năm nhân nh Hoa Kỳ.



# Tình hình sinh viên gốc n gốc n tình hình lại California

T&#225;c Gi&#7843;: Hà Giang/Ng&#i Vi&#t  
Th&#7913; T&#432;,, 23 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2011 12:22

---

